



# สรุปข่าวรัฐสภา

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ

วันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ โดยมี นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนทำหน้าที่ประธานการประชุม

ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปรีกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔ เป็นเวลาพอสมควร และเมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้ดำเนินการตามระเบียบวาระ ดังนี้

(๑) กระทู้ถาม (ไม่มี)

(๒) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

- ขอให้สมาชิกที่จะเดินทางไปยังพื้นที่ต่างจังหวัด สามารถติดต่อขอรับหนังสือรับรองได้ที่สำนักบริการทางการแพทย์ประจำรัฐสภา

(๓) รับรองรายงานการประชุม (ไม่มี)

(๔) เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี)

จากนั้น ประธานฯ ขออนุญาตที่ประชุมนำเรื่องการพิจารณาขอขยายเวลาไม่ได้บรรจุในระเบียบวาระการประชุม ซึ่งที่ประชุมอนุญาตให้นำมาพิจารณา คือ ประชามติคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน ขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานออกไปอีก ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔

ที่ประชุมเห็นชอบ

(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา

๕.๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาในที่ดินหมดสัญญาสัมปทานในพื้นที่จังหวัดกระบี่ (นายสฤกษ์พงษ์ เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ)

เมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๖ ได้มีการให้สัมปทานอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้บริเวณ พื้นที่จังหวัดกระบี่ (อำเภอปลายพระยา อำเภออ่าวลึก) เป็นจำนวนหลายหมื่นไร่ โดยมีระยะเวลา ๓๐ ปี ต่อมา เมื่อครบอายุสัมปทานได้มีมติคณะรัฐมนตรีไม่ต่อสัญญาสัมปทานในที่ดินดังกล่าว จึงทำให้บริษัทผู้ได้รับสัมปทานดำเนินการฟ้องร้องคดีต่อศาลและขอคุ้มครองชั่วคราว ซึ่งศาลอนุญาตให้คุ้มครองชั่วคราวตามคำขอ โดยในขณะนี้ใกล้ครบระยะเวลาการคุ้มครองชั่วคราวแล้ว ด้วยเหตุนี้จึงก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา เช่น ปัญหาที่บริษัทผู้ได้รับสัมปทานอ้างว่าได้มีการรังวัดที่ดินขอออก นส. ๓ แล้ว หรือการออกเอกสารสิทธิทับซ้อน ที่ดินของประชาชน หรือปัญหาที่ประชาชนจำนวนมากเรียกร้องที่ดินทำกินจากที่ดินสัมปทาน หรือปัญหา การบุกรุกครอบครองที่ดินดังกล่าวโดยมีการจับกุมดำเนินคดีเป็นจำนวนมาก

หรือปัญหาการกระทบกระทั่งกันระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชน ซึ่งกรณีดังกล่าวเป็นปัญหาที่เรื้อรังล่องลอย ระยะเวลาที่นานเกินควร ไม่มีความแน่ชัดว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป และปรากฏว่ามีการร้องเรียนว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียในกรณีดังกล่าวด้วย อย่างไรก็ตาม แม้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการและออกมาตรการต่าง ๆ มาเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้วก็ตาม ก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรณีนี้ หากปล่อยปละละเลยให้ซ้ำ ยิงจะก่อให้เกิดความเสียหายและความเดือดร้อนต่อประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น ปัญหาดังกล่าวจึงเป็นปัญหาที่สำคัญอย่างยิ่งในอันที่จะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขและหามาตรการต่าง ๆ มาดำเนินการ เพื่อก่อให้เกิดความชัดเจนในที่ดินสัมปทานว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป ซึ่งกรณีดังกล่าวเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประโยชน์สำคัญของแผ่นดิน และมีความจำเป็นรีบด่วนในอันที่จะรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

ทั้งนี้ ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีญัตติในเรื่องทำนองเดียวกันอีก จำนวน ๓ ญัตติให้นำมาพิจารณาร่วมกัน ดังนี้

๑. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาปัญหาประชาชนบุกรุกพื้นที่สวนปาล์มน้ำมันที่หมดอายุสัมปทานในพื้นที่ภาคใต้ (นายสาคร เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ)

ด้วย กรมป่าไม้ได้ให้สัมปทานอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ในการทำสวนปาล์ม จำนวนหลายหมื่นไร่ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ กำหนดระยะเวลาเช่านาน ๓๐ ปี และได้หมดอายุสัมปทานลง ต่อมาเมื่อมีมติคณะรัฐมนตรีไม่อนุญาตให้ต่อสัญญาสัมปทาน ทางกรมป่าไม้ จึงเข้าดำเนินการยึดคืนพื้นที่ เนื่องจากที่ดินดังกล่าวอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ แต่ทางบริษัทผู้ได้รับสัมปทานพยายามดำเนินการทำเรื่องออกเอกสารสิทธิที่ดินขอใช้ประโยชน์ทำสวนปาล์ม แต่สวนปาล์มที่หมดอายุสัมปทานดังกล่าวบางส่วนทางกรมป่าไม้ได้นำมาจัดสรรให้กับคนที่ยากจนไม่มีที่ดินทำกิน ทำให้ประชาชนจากหลายพื้นที่บุกรุกเข้าไปยึดครองสวนปาล์มที่หมดอายุสัมปทานในหลายพื้นที่ จนเกิดการปะทะกันหลายครั้งกับฝ่ายบริษัทผู้ได้รับสัมปทาน นอกจากนี้ ยังมีการร้องเรียนว่า พื้นที่บางส่วนมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเรียกรับผลประโยชน์จากรายได้ปาล์มน้ำมัน เจ้าหน้าที่บางส่วนเข้าไปจัดสรรที่ดินขายสิทธิครอบครองกันโดยผิดกฎหมาย เพื่อเข้าไปเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากผลปาล์ม ทำให้เกิดปัญหาการบุกรุกครอบครองที่ดิน จนมีการจับกุมดำเนินคดีเป็นจำนวนมาก เกิดปัญหาการกระทบกระทั่งกันระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน ถึงแม้ว่ารัฐจะดำเนินการแก้ไขปัญหาแต่เกิดความล่าช้า ประกอบกับมีบุคคลบางกลุ่มแสวงหาประโยชน์โดยการหลอกลวงและให้ข้อมูลที่บิดเบือนข้อเท็จจริง ทำให้ปัญหาไม่เป็นที่ยุติ ซึ่งกรณีดังกล่าวเป็นปัญหาสำคัญเกี่ยวกับประโยชน์ของประชาชน หากได้มีการดำเนินการตรวจสอบพื้นที่การบุกรุกและหามาตรการมาเพื่อแก้ไขปัญหา ก็จะส่งผลดีต่อสังคมและประเทศชาติโดยรวมต่อไป

๒. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินในพื้นที่อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (นายธีรภัทร พริ้งศุลกะ เป็นผู้เสนอ)

เนื่องด้วยได้มีส่วนราชการและบริษัทเอกชนได้ขอใช้พื้นที่ จำนวน ๖๙,๖๕๐ ไร่ ในพื้นที่ตำบลคลองพา และตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีการขอใช้พื้นที่ ดังนี้ กองทัพอากาศจำนวน ๑๙,๒๐๐ ไร่ กองทัพบก จำนวน ๓๓,๕๕๐ ไร่ บริษัทเหมืองแร่กมล จำนวน ๙,๘๐๐ ไร่ และบริษัทประมงชีวิต จำนวน ๗,๑๐๐ ไร่ แต่ปัจจุบันส่วนราชการและเอกชนดังกล่าวมิได้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าวแล้ว ประกอบกับได้มีเกษตรกรในพื้นที่ได้เข้าครอบครองทำประโยชน์มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ โดยไม่สามารถออกเอกสารสิทธิที่ดินทำกินได้ เนื่องจากติดปัญหาเป็นที่ดินที่ส่วนราชการและเอกชนได้ขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าวไว้ อีกทั้งเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ สถาบันธรรมาภิบาลไทยได้จัด

เวทีเสวนาเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกร เรื่อง การปฏิรูปที่ดินสัมปทาน ณ ศาลาประชาคม อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อรับฟังปัญหาจากประชาชนในพื้นที่ โดยมีประชาชนกว่า ๕,๐๐๐ คน เข้าร่วมการเสวนาในเวทีดังกล่าว จากการตรวจสอบข้อเท็จจริง ปรากฏว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ซึ่งอยู่ในอำนาจการดูแลของกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หากทางกรมป่าไม้ได้มีการพิจารณาตรวจสอบและเห็นว่าสามารถส่งมอบที่ดินให้แก่สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อดำเนินการจัดสรรที่ดินให้กับเกษตรกรตามกฎหมายการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้ จะทำให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและภาครัฐมากยิ่งขึ้นต่อไปปัญหาดังกล่าวจึงเป็นปัญหาที่สำคัญอย่างยิ่งในอันที่จะต้องเร่งดำเนินการศึกษาและแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่ดินทำกินให้แก่ประชาชน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นระบบและยั่งยืน อีกทั้งยังสามารถลดความเหลื่อมล้ำให้แก่ประชาชน อันสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศด้านการลดความเหลื่อมล้ำโดยการกระจายการถือครองที่ดินแก่เกษตรกรเพื่อใช้ประโยชน์ในที่ดินต่อไป

**๓. ผู้ตัด เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่สวนปาล์มน้ำมันที่หมดอายุสัมปทานในเขตพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดกระบี่ (นายประเสริฐพงษ์ ทรนุวัตร เป็นผู้เสนอ)**

เนื่องด้วยในสถานการณ์ปัจจุบันมีบริษัทเอกชน ห้างหุ้นส่วนและบุคคลธรรมดาที่ได้รับสิทธิจากกรมป่าไม้ให้เช่าสัมปทานพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันในหลายเขตพื้นที่ของภาคใต้และจังหวัดกระบี่ซึ่งสัมปทานดังกล่าวได้หมดอายุลง โดยบางพื้นที่หมดอายุมาแล้วหลายปี แต่พบว่าบริษัทเอกชนหลายบริษัทยังคงนำเครื่องจักรเข้าไปบุกรุกโดยการปรับถนน ปรับพื้นที่ภายในสวนปาล์มน้ำมันและเข้าไปอ้างสิทธิครอบครอง เพื่อเก็บเกี่ยวผลประโยชน์อย่างต่อเนื่อง โดยไม่ได้รับอนุมัติให้ต่อใบอนุญาตสัมปทานจากกรมป่าไม้ อาทิเช่น บริษัท ยูนิวานิช จำกัด (มหาชน) เป็นต้น ซึ่งประชาชนในพื้นที่ต้องการทวงถามความคืบหน้าการจัดสรรที่ดินทำกินสวนปาล์มน้ำมันที่หมดอายุสัมปทาน เพื่อนำที่ดินเหล่านี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ที่ไม่มียากจนที่ดินทำกิน โดยขณะนี้ประชาชนที่เดือดร้อนในหลายจังหวัด ได้พยายามเข้าชื่อเพื่อเรียกร้องให้ภาครัฐพิจารณาจัดสรรที่ดินทำกินให้แก่ราษฎรที่ไร้ที่ดินทำกิน ตามมติคณะรัฐมนตรีและเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่รัฐทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินคดีกับผู้บุกรุก ซึ่งเรื่องดังกล่าวยังไม่มีการดำเนินการให้คืบหน้าแต่อย่างใด

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกฯ อภิปรายให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ อาทิ ที่ผ่านมารัฐได้จัดสรรที่ดินให้กับเอกชนครอบครองโดยการออกสัมปทานให้กับประชาชนซึ่งมีการถือครองที่ดินเป็นเวลานาน แต่การให้สัมปทานที่ดินยังไม่มีควมรัดกุม ไม่เกิดประโยชน์กับประชาชน เมื่อมีการออกสัมปทานไปแล้ว ไม่มีการให้เอกชนปลูกป่าชดเชยคืนให้รัฐ อีกทั้งเอกชนเมื่อหมดสัญญาแล้วไม่มีการส่งคืนพื้นที่และบางส่วนได้นำที่ดินไปขายให้กับต่างประเทศ ตลอดจนนำไปให้ประชาชนที่ยากจนเช่าในราคาแพง ซึ่งการแก้ไขปัญหาดังกล่าวควรมุ่งเน้นให้มีการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการทั้งเจ้าหน้าที่ป่าไม้และเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อแก้ไขปัญหาการสัมปทานที่หมดอายุแล้วไม่มีการคืนที่ดินได้อย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ ควรจัดสรรให้ประชาชนได้มีที่ดินทำกินเป็นอันดับแรก ก่อนที่จะให้สัมปทานกับกลุ่มนายทุน และเมื่อหมดสัมปทานควรเวนคืนที่ดินกลับมา เพื่อให้มีที่ดินจัดสรรให้กับประชาชนเพื่อทำกินต่อไป อีกทั้งเจ้าหน้าที่รัฐ นักการเมือง ไม่ควรเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดสรรที่ดิน ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีโอกาสใช้ประโยชน์จากที่ดินทำกินให้มากที่สุด ควรเร่งรัดการออกเอกสารสิทธิ์ให้ประชาชนที่ยากไร้ได้มีที่ดินทำกินอย่างถูกต้อง หากสามารถแก้ไขปัญหาที่ดินได้ด้วยการจัดสรรที่ดินอย่างเป็นธรรม

จะช่วยลดปัญหาเรื่องที่ดินได้ เพื่อให้ประชาชนมีความสุขในการดำเนินชีวิต มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีที่ดินทำกิน มีอาชีพ อันจะช่วยแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้กับประชาชนได้อย่างยั่งยืน

เมื่อสมาชิกฯ อภิปรายเป็นเวลาพอสมควร และผู้เสนอญัตติได้กล่าวสรุปแล้ว ที่ประชุมมีมติเห็นชอบส่งญัตติทั้ง ๔ ญัตติ ให้คณะกรรมการธิการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณา กำหนดเวลาพิจารณาจำนวน ๙๐ วัน

## ๕.๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาข้อเท็จจริงกรณีการปิดอ่าวมาหยา จังหวัดกระบี่ (นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ)

ด้วย อ่าวมาหยา ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวพื้นที่ชายหาดที่มีชื่อเสียงทางภาคใต้ของไทยในบริเวณเกาะพีพี ซึ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้ความสนใจและเป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยว จนเป็นที่กล่าวถึงมายาวนานว่า "สวรรค์แห่งอันดามัน" สถานที่ท่องเที่ยวอ่าวมาหยาสร้างงานสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยว กิจการร้านค้า และร้านอาหาร รวมถึงสร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่ชุมชนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่บริเวณโดยรอบทำให้เศรษฐกิจครัวเรือนท้องถิ่นเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว กรณีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศปิดอ่าวมาหยา เมื่อเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เนื่องจากค้นพบว่า สมอเรือทำให้แนวปะการังได้รับความเสียหาย โดยครั้งนั้นรัฐบาลตั้งใจจะปิดอ่าวเพียง ๔ เดือน แต่ท้ายสุดได้ตัดสินใจเปลี่ยนเป็นปิดอ่าวมาหยาอย่างไม่มีกำหนด ด้วยเหตุผลเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรณีปิดอ่าวดังกล่าวจึงเป็นเรื่องสำคัญเพราะส่งผลกระทบต่อเสรีภาพของประชาชนในการประกอบอาชีพ การสร้างงานสร้างรายได้ของประชาชน กระทบต่อเศรษฐกิจและผลประโยชน์สำคัญของแผ่นดิน จึงควรศึกษาข้อเท็จจริงโดยสภาผู้แทนราษฎร ส่วนราชการ หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน มีส่วนร่วมกันพิจารณาปัญหา ผลกระทบและแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกฯ อภิปรายให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ อาทิ ขอให้แผนการปรับปรุงอ่าวมาหยาให้ยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นหลัก เพื่อให้ชายหาดอ่าวมาหยาและเกาะพีพีกลับมาเป็นจุดขายและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกครั้ง พร้อมทั้งควรออกมาตรการการจัดสรรโควตาให้แก่ผู้ประกอบการด้วยความเหมาะสมและเป็นธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพการบริการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทรัพยากรธรรมชาติในประเทศ และความสมดุลเพื่อให้ทุกคนสามารถใช้ประโยชน์จากอ่าวมาหยา โดยไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติอีก นอกจากนี้ ปัญหาสำคัญของการปิดอ่าวมาหยาควรมีมาตรฐานที่ชัดเจน มีมาตรการควบคุมเพื่อให้อ่าวมาหยาคงความสวยงาม และรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดความสมดุลทั้งเศรษฐกิจและทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งปัญหาสำคัญมิใช่การปิดหรือเปิด แต่จะต้องมีมาตรการที่สมดุลในการรักษาไว้ซึ่งเศรษฐกิจ คือ ปากท้องของชาวบ้านในพื้นที่ โดยต้องคำนึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนควบคู่กันไปด้วย รวมถึงการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างโปร่งใส มีคุณภาพ มีการจัดสรรผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม เปิดโอกาสให้คนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแผนการท่องเที่ยว

อย่างไรก็ตาม สมาชิกบางส่วนได้ให้ข้อสังเกตว่า การปิดอ่าวมาหยา สร้างความเสียหายและส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ได้มีกองถ่ายภาพยนตร์เข้าไปขุดเจาะพื้นที่และทำลายต้นไม้ให้เกิดความเสียหาย ทำให้ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รัฐควรถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์เช่นเดิมอีก โดยจะต้องจัดมาตรฐานผู้ประกอบการท่องเที่ยว การจำกัดนักท่องเที่ยว การจัดท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์ธรรมชาติ การจำกัดโควตาผู้ประกอบการท่องเที่ยว ให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน (Standard Tourism) ได้รับอนุญาตให้รับนักท่องเที่ยวเพื่อนำเที่ยวที่อ่าวมาหยาได้เท่านั้น เพื่อจะได้อนุรักษ์ธรรมชาติไว้อย่างยั่งยืน สิ่งสำคัญคือต้องมีการถอดบทเรียนจากการปิดอ่าวมาหยา เพื่อจะได้นำไปใช้กับอุทยานอื่น ๆ ในการปกป้องดูแลตลอดจนบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติทุกแห่งให้ได้มาตรฐาน จัดสัดส่วนนักท่องเที่ยวที่จะเข้าชมอุทยานได้อย่างเหมาะสม มีคุณภาพ และไม่ทำลายธรรมชาติ

เมื่อสมาชิกฯ อภิปรายเป็นเวลาพอสมควร และผู้เสนอญัตติได้กล่าวสรุปแล้วที่ประชุมมีมติเห็นชอบส่งญัตติดังกล่าวให้คณะกรรมการธิการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณา กำหนดเวลาพิจารณาจำนวน ๙๐ วัน

๕.๓ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษาแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาและการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทย (นายสุชาติ บุตรเนียร เป็นผู้เสนอ) โดยประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีญัตติในเรื่องทำนองเดียวกันจำนวน ๘ ญัตติให้นำมาพิจารณาร่วมกัน ดังนี้

๑. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาการศึกษาสถานการณ์กลไก กระบวนการสร้างความเป็นพลเมืองเพื่อรองรับการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ (รศ.รงค์ บุญสวยขวัญ เป็นผู้เสนอ)

๒. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา (นายธนกร ไชยกุล และ นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม เป็นผู้เสนอ)

๓. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาเพื่อสนองต่อตลาดแรงงานในอนาคต (นายรุ่งโรจน์ ทองศรี และ นายสุชาติ บุตรเนียร เป็นผู้เสนอ)

๔. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาการตรากฎหมายการศึกษาแห่งชาติ (ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... และพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง) (รศ.สุรวาท ทองบุ เป็นผู้เสนอ)

๕. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาการศึกษาการปฏิรูปการศึกษา เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนสายอาชีวศึกษาให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ (นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)

๖. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางและส่งเสริมการเรียนการสอนสายอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาประเทศ (นายสมชาย ฝั่งชลจิตร และ นายปริญญา ช่วยเกตุ ศิริรัตน์ เป็นผู้เสนอ)

๗. ญัตติ ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษา แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาทุกระดับอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล (นายประกอบ รัตนพันธ์ และ นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ เป็นผู้เสนอ)

๘. ญัตติ ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษา การสร้างสื่อการเรียนรู้ที่ปลอดภัยให้แก่เด็กและเยาวชน โดยการสร้างสื่อที่วิดิทัศน์เด็กและเยาวชน (นายอรรถกร ศิริลัทธยากร เป็นผู้เสนอ)

เนื่องด้วยการศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคน หรือทรัพยากรมนุษย์ของ ประเทศ ประเทศใดมีประชากรที่มีความรู้การศึกษาดี ย่อมส่งผลให้ประเทศนั้นพัฒนาตามไปด้วย ปัจจุบัน กระแสโลกด้านต่าง ๆ กำลังเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งแวดล้อม สภาพสังคมและ การเมืองการปกครอง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทยควรมีการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ใหม่ มุ่งเน้นให้ผู้เรียน มีทักษะและใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา พัฒนาศักยภาพของคนไทย เพื่อให้สอดคล้องและตอบสนองต่อการ เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ และตลาดแรงงานเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต เพื่อให้ เกิดการปฏิรูปการศึกษาอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม มีการปรับปรุงหลักสูตรการสอน นำเทคโนโลยีมาใช้ในการ ศึกษา เพื่อให้รัฐบาลได้นำมาเป็นแนวนโยบายด้านการศึกษาของประเทศ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการศึกษา ของประเทศอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมทุกด้าน เกิดการบูรณาการศึกษาในรูปแบบใหม่ ตอบสนองต่อความ ต้องการของสังคม และแข่งขันกับนานาประเทศได้ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมทั้งในด้านวิชาการและการสร้าง อาชีพให้กับเด็กและเยาวชน อีกทั้งส่งเสริมให้มีสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชน นอกจากนี้ ควรมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการบริการจัดการการเรียนการสอนของอาชีวศึกษา เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ให้แก่บุคลากร

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกฯ อภิปรายให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ ควรปรับปรุงระบบคุณภาพการศึกษา ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีความ สละสลวยกับบริบทสังคมในปัจจุบัน ในระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา และตรงกับความต้องการของ ตลาดแรงงาน รวมทั้งพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพ คนไทยให้มีความเป็นพลเมืองผ่านระบบการศึกษา เนื่องจากระบบการจัดการเรียนการสอนของประเทศไทยใน ขณะนี้ ยังไม่มีความทันสมัยทันกับสถานการณ์ จำเป็นต้องมีการบริหารจัดการใหม่ เพื่อให้มีความเหมาะสม เพราะการศึกษาคือพื้นฐานของการพัฒนาสังคม ต้องนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสม บุคลากรด้านการศึกษาต้องมีความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรมจริยธรรม ควรมีการปรับปรุงและปรับแผนการเรียนการสอนในทุกระดับ เพื่อสอดคล้องกับบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป จัดการเรียนการสอนเพื่อให้เด็กและเยาวชนที่จบไปมีงานทำ มีหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของ ตลาดแรงงาน โดยเฉพาะในกลุ่มอาชีวศึกษา จำเป็นต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมตรงกับ ความต้องการของตลาด นอกจากนี้ การปฏิรูปการศึกษาจะทำให้เกิดการลดความเหลื่อมล้ำได้ เพราะเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสในการมีงาน มีอาชีพ ทั้งนี้ หากในชนบทและชุมชนมีคุณภาพ การศึกษาดีเท่ากับในเมือง จะทำให้เด็กในชุมชนไม่แข่งขันเข้าไปเรียนในเมือง อันจะเป็นการลดความแออัด และความเหลื่อมล้ำทางสังคมได้

เมื่อสมาชิกฯ อภิปรายเป็นเวลาพอสมควร และผู้เสนอญัตติได้กล่าวสรุปแล้ว  
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบส่งญัตติดังกล่าวให้คณะกรรมการการศึกษาพิจารณา กำหนดเวลาพิจารณา  
จำนวน ๙๐ วัน

ปิดประชุมเวลา ๑๘.๒๕ นาฬิกา

\*\*\*\*\*